

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- ๑๒๗ ปีกรมป่าไม้มุ่งผนึกรักษป่า (แนวหน้า ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖ หน้า ๒)
- "ศาสตร์พระราชา" บริหารจัดการป่าไม้ (ไทยรัฐ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖ หน้า ๗)
- กรมป่าไม้เดินทางพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เดลินิวส์ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖ หน้า ๓) กรอบป้าย
- น้อมนำ"ศาสตร์พระราชา"บริหารป่าไม้ (ไทยรัฐ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖ หน้า ๗) กรอบป้าย

สื่อออนไลน์

- กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมขับเคลื่อนงานบริหารจัดการป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครือข่ายดึงประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษป่า (ข่าวคนจริง ๑๘ ก.ย.๒๕๖๖) <https://kaokhonjing.com/?p=๓๒๓๒๒๒>
- ๑๒๗ ปีกรมป่าไม้มุ่งผนึกรักษป่า (ข่าวสด ๑๙ ก.ย.๒๕๖๖) https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_๗๘๗๓๑๖๒๒
- “ศาสตร์พระราชา” บริหารจัดการป่าไม้ “๑๒๗ ปี กรมป่าไม้” ประยุกต์เทคโนโลยีใช้งาน (ไทยรัฐ ๑๙ ก.ย.๒๕๖๖) <https://www.thairath.co.th/news/local/๒๓๒๖๒๓๖>
- กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี 'รักษป่า รักษาสรรพชีวิต' เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ข่าวสด ออนไลน์ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๖) https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_๗๘๗๒๐๒๙
- ‘๑๒๗ ปีกรมป่าไม้’ น้อมนำศาสตร์พระราชาบริหารจัดการป่าไม้ (เดลินิวส์ ออนไลน์ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๖) <https://www.dailynews.co.th/news/๒๓๒๕๕๐๘/>
- กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี 'รักษป่า รักษาสรรพชีวิต' เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว (www.vnexplorer.net/ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๖) <https://vnexplorer.net/%E0%B๘%๘๑%E0%B๘%A๓%E0%B๘%A๑%E0%B๘%๙B%E๐%B๙%๘๘%E0%B๘%B๒%E0%B๙%๘๔%E0%B๘%A๑%E0%B๙%๘๙-%E0%B๘%๘๘%E0%B๘%B๑%E0%B๘%๙๔%E0%B๘%๘๗%E0%B๘%B๒%E0%B๘%๙๙%E0%B๘%AA%E0%B๘%๙๖%E0%B๘%B๒%E0%B๘%๙B%E0%B๘%๙๙%E0%B๘%B๒-๑๒๗-๙๕๕๕๖๖๙.html>
- กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมขับเคลื่อนงานบริหารจัดการป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครือข่ายดึงประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษป่า (ไทยแลนด์พลัส ออนไลน์ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๖) <https://www.thailandplus.tv/archives/๗๔๑๖๙๑>
- กรมป่าไม้ เดินทางการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ด้วยการสร้างภาคประชาชน เป็นเครือข่ายสำคัญปกป้องดูแลผืนป่า (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๖) <https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG๒๓๐๙๑๘๑๓๓๓๔๖๒๘๙>



127 ปีกรมป่าไม้ - นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดทส. มอบโล่-ประกาศเกียรติคุณ-เข็มเชิดชูเกียรติ ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ ในการเป็นประธานพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 127 ปี กรมป่าไม้ ที่กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

127ปีกรมป่าไม้มุ่งฟื้นนิกรักษ์ป่า

ทส. - เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่กรมป่าไม้ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี “รักษารักษาชีวิต” พร้อมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายพิชิตกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2439 (ร.ศ.115) เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งวันนี้กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ 127 ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป และยังมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. ที่ให้เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและลดฝุ่น PM2.5 พร้อมยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

ด้านนายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ที่ผ่านมากกรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านป่าไม้ประยุกต์เทคโนโลยี ทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน พร้อมปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าไม้ ปลดล็อกไม้หวงห้าม

และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ปัญหาให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออกพ.ร.บ.ป่าชุมชน แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้รักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และในอนาคตกรมป่าไม้ยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรก

นายสุรัชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ ในการปลูกและฟื้นฟูป่า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Care the Wild โดยประสานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

“ศาสตร์พระราชา” บริหารจัดการป่าไม้

● “127 ปี กรมป่าไม้” ประยุกต์เทคโนโลยีใช้งาน ● ทนุณปลูกไม้มีค่า

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 127 ปี “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัด ทส. เป็นประธาน พร้อมด้วยสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมา มีพิธีมอบ

รางวัล “แสงดาว” นุคลดต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2566 ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.อุษารัตน์ เทียนไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายเสกสรร กวณะปาดิก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ น.ส.พรทิพา ทุ่งเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ จุลณรงค์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนายรัฐพงษ์ วัฒนไชย นักประชาสัมพันธ์

นายพิชิตกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ที่ทำให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง กรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์

พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยังมี การบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการป้องกันรักษาป่าพร้อมทั้งการปรับปรุง พ.ร.บ.ป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออก พ.ร.บ.ป่าชุมชน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ได้จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนจึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น.

กรมป่าไม้เดินหน้าฟันป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” โดยนายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการป้องกันรักษาป่าพร้อมทั้งการปรับปรุง พ.ร.บ.ป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออก พ.ร.บ.ป่าชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าได้ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็นการจัดระเบียบชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินได้จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เร่งรัดการฟันฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยยึดแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนเป็นความสำคัญอันดับแรก.

น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" บริหารป่าไม้

● "127 ปี กรมป่าไม้" ประยุกต์เทคโนโลยีใช้งาน ● ปลดล็อกไม้หวงห้าม

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 127 ปี "รักษารักษาธรรมชาติ" โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัด ทส. เป็นประธานพร้อมนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ผู้บริหารข้าราชการกรมป่าไม้และอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาพิธีมอบรางวัล "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2566 ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.อุษารัตน์เทียนไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายเสกสรร กวยะปาณิก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ น.ส.พรทิพา พึ่งเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ ขุนณรงค์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนายณัฐพงษ์ วังนันทไชย นักประชาสัมพันธ์

นายพิชิตกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2439 เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ที่ทำให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง วันนี้กรมป่าไม้มีอายุครบรอบ

127 ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล เพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

นายสุรชัยกล่าวว่ากรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการป้องกันรักษาป่า พร้อมทั้งการปรับปรุง พ.ร.บ.ป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออก พ.ร.บ.ป่าชุมชน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ได้จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น.

กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมขับเคลื่อนงานบริหารจัดการป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครือข่ายถึงประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า



วันนี้ (๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖) นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ และรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมงานแสดงความยินดี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ (ร.ศ.๑๑๕) เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ทำให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในวันนี้กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ ๑๒๗ ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการไซ

ปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM_{2.5} พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ซึ่งในวันครบ ๑๒๗ ปี ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันป้องกันรักษาป่า พร้อมทั้งการปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าได้ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็นการจัดระเบียบชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น

และในอนาคตกรมป่าไม้ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลทางทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และจะคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความสำคัญอันดับแรก นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติม จากความสำเร็จที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จะมีพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ที่ช่วยเหลือเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมป่าไม้ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการปลูกและฟื้นฟูป่า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Care the Wild โดยประสานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น

๑๒๗ ปีกรมป่าไม้มุ่งฟื้นกรักรักษาป่า



ทส. – เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ที่กรมป่าไม้ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายพิชิตกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๔๓๙ (ร.ศ.๑๑๕) เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งวันนี้กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ ๑๒๗ ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป และยังมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. ที่ให้เร่งแก้ปัญหาไฟป่าและลดฝุ่น PM๒.๕ พร้อมยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อุดหนุน มีวินัย และยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ที่ผ่านมารกรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการกิจการด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยี ทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน พร้อมปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าไม้ ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ปัญหาให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออกพ.ร.บ.ป่าชุมชน แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ป่าไม้ อย่างยั่งยืน จึงทำให้รักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และในอนาคตกรมป่าไม้ยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรก

นายสุรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในการฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากรป่าไม้ โดยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ ในการปลูกและฟื้นฟูป่า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Care the Wild โดยประสานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าใน พื้นที่ป่าชุมชน



“ศาสตร์พระราชามา” บริหารจัดการป่าไม้ “๑๒๗ ปี กรมป่าไม้” ประยุกต์เทคโนโลยีใช้งาน



เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัด ทส. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาพิธีมอบรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.อุษารัตน์ เทียนไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายเสกสรร กวयेปาณิก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ น.ส.พรทิพา พึ่งเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ ชุนณรงค์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนายณัฐพงษ์ วังนันไชย นักประชาสัมพันธ์

นายพิชิตกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ที่ทำให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง กรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการป้องกันรักษาป่า พร้อมทั้งการปรับปรุง พ.ร.บ.ป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออก พ.ร.บ.ป่าชุมชน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ได้จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น.



กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี 'รักษป่า รักษาสรรพชีวิต' เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว



กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมขับเคลื่อนงานบริหารจัดการป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครือข่าย ดึงประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ที่กรมป่าไม้ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายพิชิต กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. พ.ศ. ๒๔๓๙ (ร.ศ.๑๑๕) เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย



ซึ่งในวันนี้กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ ๑๒๗ ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีการกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานเร่งแก้ปัญหาไฟป่าและลดฝุ่น PM๒.๕ พร้อมให้ยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก



ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันนี้ครบ ๑๒๗ ปีกรมป่าไม้ โดยที่ผ่านมามีกรมป่าไม้ได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยี ทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน พร้อมปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ป่าไม้ ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

โดยการออกพ.ร.บ.ป่าชุมชน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น และในอนาคตกรมป่าไม้ยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความสำคัญอันดับแรก

นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

ประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการปลูกและฟื้นฟูป่า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Care the Wild โดยประสานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น

‘๑๒๗ ปีกรมป่าไม้’ น้อมนำศาสตร์พระราชการบริหารจัดการป่าไม้

‘กรมป่าไม้’ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๒๗ ปี น้อมนำศาสตร์พระราชการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เผยแนวโน้มพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น



เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธานพร้อมนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารข้าราชการกรมป่าไม้และอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ อาทิ นายสุนันท์ อรุณนพรัตน์ นายอดิศร นุชดำรงค์ เป็นต้น มาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมามีพิธีมอบรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ นายพัฒนาพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.อุษารัตน์ เทียนไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายเสกสรร กวณะปานิก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ น.ส.พรทิพา พึ่งเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ ชุนณรงค์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนายณัฐพงษ์ วังนันไชย นักประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ให้กับนายมนรัตน์ วิจิธนากร จาก จ.พิจิตร น.ท.ไพโรจน์ พิริยะประภาสกุล จาก จ.ระยอง น.ส.ดลพร ภรณ์ทิพย์ จาก จ.สุราษฎร์ธานี และนายกฤษพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิช จาก จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น

นายสุรชัย กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการป้องกันรักษาป่าพร้อมทั้งการปรับปรุง พ.ร.บ.ป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออก

พ.ร.บ.ป่าชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าได้ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็นการจัดระเบียบชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

นายสุรัชย์ กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ได้จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น และในอนาคตกรมป่าไม้ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลทางทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และจะคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความสำคัญอันดับแรก

กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี 'รักษป่า รักษาสรรพชีวิต' เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมขับเคลื่อนงานบริหารจัดการป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครือข่าย ดึงประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า



เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ที่กรมป่าไม้ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายพิชิต กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. พ.ศ. ๒๔๓๙ (ร.ศ.๑๑๕) เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย

ซึ่งในวันนี้กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ ๑๒๗ ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานเร่งแก้ปัญหาไฟป่าและลดฝุ่น PM๒.๕ พร้อมให้ยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก



ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันนี้ครบ ๑๖๗ ปีกรมป่าไม้ โดยที่ผ่านมารกรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการกิจด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยี ทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน พร้อมปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ป่าไม้ ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

โดยการออกพ.ร.บ.ป่าชุมชน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น และในอนาคตกรมป่าไม้ยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความสำคัญอันดับแรก

นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

ประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการปลูกและฟื้นฟูป่า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Care the Wild โดยประสานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น

กรมป่าไม้ จัดงานสถาปนา ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมขับเคลื่อนงานบริหารจัดการป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครือข่ายถึงประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า



วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ให้แก่ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ และรางวัลโล่ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมงานแสดงความยินดี

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ (ร.ศ.๑๑๕) เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ทำให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในวันนี้กรมป่าไม้จะมีอายุครบรอบ ๑๒๗ ปี มีภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งต่อไปให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีการกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการป้องกันกาเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM_{2.5} พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งในวันนี้ครบ ๑๒๗ ปี ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการกิจด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยี ทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมี การบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันป้องกันรักษาป่า พร้อมทั้งการปรับปรุง พระราชบัญญัติป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าได้ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็นการจัดระเบียบชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น และในอนาคตกรมป่าไม้ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลทางทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และจะคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความสำคัญอันดับแรก

นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติม จากความสำเร็จที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จะมีพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ที่ ช่วยเหลือเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมป่าไม้ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารัก ชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการปลูก และฟื้นฟูป่า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Care the Wild โดยประสานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น

กรมป่าไม้ เดินหน้าการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ด้วยการสร้างภาคประชาชนเป็นเครือข่ายสำคัญปกป้องดูแลผืนป่า



กรมป่าไม้ เดินหน้าการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ด้วยการสร้างภาคประชาชนเป็นเครือข่ายสำคัญปกป้องดูแลผืนป่า

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษป่า รักษาสรรพชีวิต” พร้อมมอบรางวัลให้เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ช่วยเลขาธิการกรมป่าไม้ รางวัลโลโบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๖ เช่น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการคนรักซ์ป่า ป่ารักชุมชน // การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่า // ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Care the Wild สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน โดย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้ทำหน้าที่ดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายควบคู่กับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลส่งต่อให้คนรุ่นหลัง รวมถึง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ต่อเนื่อง โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในงานด้านไม้และประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้บริหารจัดการป่าไม้ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ยังได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า // การแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ด้วยการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบป่าได้ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ถือเป็นการจัดระเบียบชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ส่วนการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนได้จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และมีแนวโน้มป่าเพิ่มขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย